



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๓๗๖๐

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
ทรัพย์สิน/ผู้อำนวยการสำนักฟาร์ม/ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ/
ผู้อำนวยการสถาบันปมเพาะวิสาทกิจ/ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์
การเกษตร/ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้เถื่อนดิน/
ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน/ผู้อำนวยการกองคลัง/
หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีข้อสังเกตจากรายงานการตรวจสอบงบการเงินหน่วยงาน
ในกำกับของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ตามรายละเอียด
ที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า มาตรฐานบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญ
และทุกหน่วยงานต้องมีระบบที่เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ควรพิจารณากำหนดมาตรฐานบัญชีเพียงมาตรฐานเดียว โดยให้ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานอื่น เช่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือมหาวิทยาลัยอื่น เป็นต้น เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน และหัวหน้าหน่วยงานในกำกับทั้ง ๙ หน่วยงาน
นำข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานฯ ไปหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการ
ดำเนินงานและแก้ไขปัญหา

๒. มอบให้ สำนักงานตรวจสอบภายใน นัดหารือร่วมกับ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ) ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้างานวินัยและนิติการ และตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหา โดยให้นำ ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา (วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ